

องค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่.....
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๒๓๖

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ถนนสีปิริ นม ๓๐๑๕๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียน นายเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๐๓

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตามที่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดจัดประชุม จำนวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖

ในการนี้ อำเภอปักธงชัย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาจัดส่งครูผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๑ - ๒ คน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้ประกอบการประชุมด้วย

๒. ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม อัตราคนละ ๘,๗๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี "ค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม สด." เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๓๘๗-๑ ระบบรับชำระเงินค่าลงทะเบียนจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีครบ จำนวน ๒๐๐ คน ต่อรุ่น

/และหรือ...

และหรือเมื่อถึงกำหนดวันปิดระบบรับชำระเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมนำเสนอใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน/ รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยถือว่าใบเสร็จรับเงินและหรือใบชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการเป็นหลักฐานการจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ และข้อ ๘๔ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับลงทะเบียน/รายงานตัวเฉพาะผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่าย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. กรณีผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาจัดส่งบุคลากรรายอื่น เข้าร่วมการประชุมแทน โดยให้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและนำมายื่นในวันรายงานตัว และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับชำระ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงิน ค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี

๕. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และตรวจ ATK ณ สถานที่ประชุม ก่อนลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratlga.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ธรรมวิเศษ)
ปลัดอำเภอ นักวิชาการแทน
นายอำเภอปักธงชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒